

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ
ได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.	<p>๑.๑ นรม. และ รมว.มท. ขอชมเชยและขอบคุณข้าราชการ กระทรวงมหาดไทยที่ช่วยกันปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตาม เป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญซึ่งจะมีการแถลงผลงาน ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ และการจัดกิจกรรม Bike for Dad ซึ่งจัด กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๑.๒ ภารกิจสำคัญของ มท. ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘</p> <p>๑) ในช่วงเช้า วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ มีการจัดแถลงผลงาน รัฐบาลครบ ๑ ปี ณ ทำเนียบรัฐบาล ขอมอบหมายให้ รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ) กำกับดูแลด้านข้อมูลการแถลงผลงานและ รอง ปมท. (นายชยพลฯ) กำกับดูแลการจัดนิทรรศการ โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนได้ด้วย</p> <p>๒) ในช่วงบ่าย วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ มีพิธีสมโภชพระพุทธ เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราชอนุสรณ์ ในพระบรม ราชานุปลัมภ์ ณ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้เรียนเชิญ นรม. พร้อมภริยา ครม. อธิบดีทุกกรมในสังกัด มท. และ ผวจ. ทุกจังหวัด พร้อมภริยาเข้าร่วมด้วย</p> <p>๑.๓ การติดตามงานตามข้อสั่งการของ รมว.มท.</p> <p>๑) ตามที่ กทม. ขอให้ มท. ประสานการทางพิเศษฯ ในการ ขอใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนเพื่อจำหน่ายสินค้า ขอให้ สถ. เป็น ผู้ประสานงานกับ กทม. โดยให้ดูว่าแต่ละพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ หน่วยงานใดและมีระเบียบ/ข้อกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) กรณีที่มีประชาชนต่อต้านโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่ง เจ้าพระยา มอบหมายให้ รอง ปมท. (นายสุทธิพงษ์ฯ) และ สถ. ทำการชี้แจงและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ)/ รอง ปมท. (นายชยพลฯ)/ สนม.สป./สนส.ป/ ทุกหน่วยงาน ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ กก.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (นายสุทธิพงษ์ฯ)/ สถ.</p> <p>รอง ปมท. (นายสุทธิพงษ์ฯ) /สถ./กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) ปัญหาหมอกควัน มอบหมาย รอง ปมท. (นายชยพลฯ) และให้ ปภ. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้พิจารณาแนวทางของ ทส. เป็นข้อมูลประกอบด้วยเพื่อนำเรียน รมว.มท.</p> <p>๔) การออกเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่ง ทค. ได้เสนอเรื่องมาแล้ว ขอมอบหมายให้ รอง ปมท. (นายประทีปฯ) กำกับและติดตามความคืบหน้า ซึ่งบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขระเบียบ/ข้อกำหนด โดยให้นำประเด็นนี้เป็นวาระสำคัญของ มท.</p> <p>๑.๔ การตรวจราชการของ นรม. และ รมว.มท.</p> <p>๑) การตรวจราชการของ นรม. มอบให้ สป.มท. เป็นเจ้าภาพ โดยให้บูรณาการกับกรมต่างๆ ซึ่งในห้วงก่อนเทศกาลปีใหม่ นรม. มีกำหนดจะเดินทางไป ๓ จชต. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารและจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนในพื้นที่ จ.สงขลา จึงขอมอบหมายให้ รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ) เป็นผู้กำกับดูแล และมอบ รอง ปมท. (นายประทีปฯ) ได้หารือเรื่องความมั่นคงกับทีมงานของ นรม.</p> <p>๒) การตรวจราชการของ รมว.มท. ขอให้รอง ปมท. ที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เป็นผู้กำกับดูแลและให้ ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดีฯ) พิจารณากำหนดเจ้าภาพในการตรวจราชการแต่ละครั้ง โดยให้ ปค. พช. และ ปภ. หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ</p> <p>๑.๕ การแบ่งมอบงานของ สป.มท. ซึ่งหลายเรื่องไม่มีเจ้าภาพ รับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนหรือประเด็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหาร มท. หรือสื่อมวลชนให้ความสนใจ ขอมอบหมายให้ รอง ปมท. (นายประทีปฯ) เป็นผู้กำกับดูแล (เจ้าหน้าที่ งบประมาณ และการปฏิบัติ) โดยให้ ศปก.มท. จัดทำสรุปข้อมูลสถานการณ์ที่สำคัญรายงานต่อ ปมท. ,รอง ปมท. และอธิบดี โดยให้ระบุหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสั่งการ/ติดตามผลจากหน่วยงานเจ้าภาพได้ ทั้งนี้ ให้ กก.สป. ปฏิบัติงานด้านธุรการควบคู่ไปด้วย</p> <p>๑.๖ ให้แต่ละกรมประมาณสถานการณ์สำคัญล่วงหน้าทีคาดว่าจะเกิดขึ้นและเตรียมมาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ใน ๖ เดือนข้างหน้า คาดว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งในช่วงเวลาเดียวกับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ รวมทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันและปัญหา</p>	<p>รอง ปมท. (นายชยพลฯ)/ปภ.</p> <p>รอง ปมท. (นายประทีปฯ)/ทค.</p> <p>รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ)/ รอง ปมท. (นายประทีปฯ)/ สบจ.สป./สนผ.สป. /สตร.สป.</p> <p>รอง ปมท./ปค. / พช./ปภ./ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดีฯ)</p> <p>รอง ปมท. (นายประทีปฯ)/ ศปก.มท./กก.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>เศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีการแสวงประโยชน์เรื่องนี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อให้มีการต่อต้านรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รมว.มท. ยังให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ซึ่งจะต้องมีแผนเตรียมการรองรับ เป็นต้น จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) มอบหมายให้รอง ปมท. (นายชยพลฯ) เป็นผู้กำกับดูแลทั้งด้านงบประมาณ ช่องทางการติดต่อสื่อสารและด้านบุคลากร โดยมีผู้แทนของแต่ละกรมเข้าร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข ปัญหาไว้ล่วงหน้า โดยอาจทำในลักษณะแผนเผชิญเหตุเสนอต่อที่ประชุมอนุมัติแผนฯ</p> <p>(๒) ให้ รอง ผวจ.นครราชสีมา ชรก.สป.มท. (นายณรงค์ฯ) และรอง อปค. (นายประดิษฐ์ฯ) เป็นฝ่ายเลขาฯ โดยกำหนดประเด็นปัญหาที่สำคัญเพื่อนำมาหารือกับ ปมท. และรอง ปมท. ก่อนในเบื้องต้น</p> <p>๑.๗ การดำเนินงานโครงการ OTOP นอกจากการยกระดับมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ OTOP แล้ว ควรลดจำนวนสินค้าลงโดยมุ่งเน้นเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายได้และให้พิจารณาด้านการตลาดควบคู่ด้วย รวมทั้งให้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้ยืมของกองทุนประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง</p> <p>๑.๘ ให้ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) ประสานกับ สดร.สป. ในการเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานของ ปมท. ให้ข้าราชการได้ทราบเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น หลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว แนวทางการนำเสนองานให้กระชับและเข้าใจง่าย เป็นต้น</p> <p>๑.๙ ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบภารกิจที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาโดยตรงแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การเช่าพื้นที่ป่าหรือการอนุญาตให้หาของป่า ซึ่งทำให้ ผวจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา ในพื้นที่ได้ รวมทั้ง ทด. ยผ. และ สด. ซึ่งมีปัญหาการปฏิบัติในพื้นที่ให้มีการตรวจสอบด้วย โดยให้ สบจ.สป. ประมวลข้อมูลเพื่อใช้ประสานการแก้ไขปัญหากับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญของ มท. เพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ รอง ปมท. (นายชยพลฯ)/ รอง อปค. (นายประดิษฐ์ฯ)/ รองผวจ.นครราชสีมา ชรก. สป.มท. ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ สดร.สป. สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การติดตามความคืบหน้าและ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.</p>	<p>๒.๑ การติดตามงานและการประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <p>(๑) งบ Agenda ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ และโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุนโครงการละ ๑ ลบ.) ขอให้ รอง ปมท. ที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่พุดคุยหารือกับ ผวจ. ในประเด็น ดังนี้ ๑. ฝากขอบคุณทุกจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Bike for Dad ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ๒. นรม. และ รมว.มท. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร หากมี ปัญหาหรือข้อเสนอนั้นให้แจ้ง มท. เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข</p> <p>(๒) ให้ อปค. มอบหมายรอง อปค. ประสานกับ ปจ. เพื่อ กำชับให้ นอภ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับอำเภอ</p> <p>(๓) หน่วยงานระดับกรมขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและ งบประมาณอื่นๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวงงาน</p> <p>รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>(๑) ให้รวบรวมข้อมูลจากแต่ละกรม ซึ่งจะต้องจำแนกเป็น รายโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขเพื่อนำเรียน รมว.มท. ในการหารือกับ นรม. นอกจากนี้ ยังพบว่า โครงการ กยจ. หลายโครงการยังมีปัญหา จึงมีหนังสือแจ้ง สงป. เพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙</p> <p>(๒) ที่ผ่านมา สตง. ได้ขอข้อมูลรายละเอียดโครงการส่งเสริม ความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) เพื่อใช้ประกอบการ ตรวจสอบโครงการ จึงขอให้มีความรอบคอบและดำเนินการ ให้ถูกต้อง</p> <p>๒) การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) และโครงการพัฒนาอาชีพประชาชน ตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง</p>	<p>รอง ปมท./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>อปค.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สนพ.สป./ศปร.</p> <p>อปค.</p> <p>อปค./พช./ศตธ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ขอให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลและปัญหาอุปสรรคให้ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ ศตธ.มท. จำแนกเรื่องราวร้องทุกข์ในแต่ละประเภทให้ชัดเจน</p> <p>๓) การส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการขออนุญาตก่อสร้างและติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) ในพื้นที่ กทม.</p> <p>(๒) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความเหมาะสม เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการแจ้งการก่อสร้างอาคาร ซึ่งสามารถลดระยะเวลาเหลือ ๓ วัน</p> <p>๔) การประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) การประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) เช่น โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร</p> <p>(๒) การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละกรม เช่น การปรับปรุงงานด้านการทะเบียน การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของท้องถิ่น การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งภารกิจที่จะดำเนินการในระยะต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับกระทรวงและกรม เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง</p>	<p>กพท./กปน.</p> <p>ยผ.</p> <p>รอง ปมท. (นายชยพลฯ)/ ทุกหน่วยงาน/ สน.สป.</p>
	<p>๒.๒ การแบ่งมอบงาน/การดูแลพื้นที่ในส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งมี พช. เป็นเจ้าภาพในระดับพื้นที่และโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริทั่วไป จึงขอให้ติดตามความคืบหน้าและให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้รอง ปมท. ที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่แจ้งประสานกับ ผวจ. เพื่อสะท้อนปัญหา/ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน (กรณีแจ้งเวียนให้ ผวจ. ถวายรายงานต่อพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีการเสด็จฯ ในพื้นที่)</p>	<p>พช.</p> <p>รอง ปมท./ สนผ.สป.(สปพ.)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๒) ให้ ปค. ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด เช่น การแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ ฯลฯ</p> <p>(๓) ให้แต่งตั้งที่ปรึกษา ปมท. และคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน โดยบูรณาการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริทุกโครงการและถ่ายทอดให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางเพื่อดำเนินการในพื้นที่</p> <p>(๔) ให้ กก.สป. เป็นเจ้าภาพหลักในกิจการกาชาดและให้ร่วมกับ กก.สป. ศึกษาข้อมูลหรือภาวะเทียบที่เกี่ยวข้องในเรืองการจัดงานกาชาดจังหวัด การจัดวันรวมน้ำใจกาชาด การตั้งตู้รับบริจาคของกาชาดจังหวัด ว่ามีขั้นตอน แนวทางหรือระเบียบการปฏิบัติอย่างไร โดยให้ร่วมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง</p> <p>๒) การขับเคลื่อนการปฏิรูป</p> <p>รอง ปมท. (นายณัฐพงศ์ฯ) , อ.ปก. ได้ให้ความเห็น ดังนี้</p> <p>(๑) ควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปของ มท. ในเชิงรุก ซึ่งมีระยะเวลา ๒๐ เดือน ตาม Roadmap ของรัฐบาล โดยแต่ละกรมควรศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ข้อกฎหมายในเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) ปัจจุบัน มท. ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถาบันฝึกอบรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นควรบูรณาการและใช้ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด เช่น ทักษะด้านภาษา เป็นต้น</p> <p>(๓) ควรมีการทำงานในเชิงรุกและสร้างจุดแข็ง เช่น พช. ควรปรับบทบาทโดยมุ่งเน้นงานพัฒนาชุมชนมากขึ้นและนำงานด้านมวลชนมาดำเนินการ ซึ่งมีเครือข่ายในพื้นที่อยู่แล้วทั้ง พช. สล. และ ปค. รวมทั้ง ยผ. ควรนำเรื่องผังเมืองมาเป็นหลักเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา</p> <p>(๔) ข้อกฎหมายบางเรื่องไม่ควรปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีผลกระทบกับหลายหน่วยงานและมีการตีความข้อกฎหมายอย่างแคบ ซึ่งไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน จึงควรออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผวจ. และ นอก. ในพื้นที่</p>	<p>ปค.</p> <p>สนผ.สป.(สปพ.)</p> <p>กก.สป./กก.สป.</p> <p>สตร.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สตร.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>พช./สล./ปค./ ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของ ปมท. ให้ สกม.สป. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายควรให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/ข้อกฎหมายในเรื่องใดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น พ.ร.บ.ผังเมืองฯ ฉบับที่ ๔ ที่มีการแก้ไขแล้ว โดยให้รอง ปมท. (นายประทีปฯ) กำกับดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอต่อ ครม. ต่อไป</p> <p>๓) การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>(๑) นรม. ให้มีการประเมินองค์การ ผู้บริหารระดับสูง ประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบและความรู้ความเข้าใจในนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิรูปหน่วยงานและใช้ผลการประเมินในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยจะเริ่มประเมินผลในรอบเดือน เม.ย. ๒๕๕๙</p> <p>(๒) มท. ได้เสนอให้มีการประเมินผู้บริหารระดับสูง ผวจ. และ นอภ. ใน ๓ มิติ คือ การประเมินตามอำนาจหน้าที่ (Functional Base) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda Base) และการบริหารจัดการในพื้นที่ (Area Base) โดยจะให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ประเมินร่วม/ผู้ให้ข้อมูลร่วม เพื่อประเมินการทำงานของ ผวจ. ซึ่งได้เสนอแนวทางให้ รอง นรม. ที่กำกับดูแลได้ทราบและ รับหลักการตามข้อเสนอ</p> <p>๔) การพัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>รอง ปมท. (นายฉัฐพงศ์ฯ) ได้ให้ความเห็น ดังนี้</p> <p>(๑) ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ตั้งแต่การจัดทำแผนชุมชน แผนตำบล ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างแผนท้องถิ่นและแผนท้องถิ่น และควรจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับ ปค. และ พช. เพื่อบูรณาการแผนและปรับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยต้องยึดโยงกับความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>(๒) เพื่อให้สามารถรองรับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการปรับโครงสร้างของ สนจ. จากเดิมเป็นกลุ่มแผนงานและงบประมาณ และมีการยุบรวมกลุ่มงานข้อมูลฯ กับกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและกลุ่มศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p>รอง ปมท. (นายประทีปฯ)/ สกม.สป.</p> <p>กพร.สป.</p> <p>กพร.สป./ สนผ.สป./ กจ.สป.</p> <p>สบจ.สป./ ปค./พช.</p> <p>กจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>(๑) ให้ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยให้ยึดโยงกันและตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างของ สนจ.</p> <p>(๒) เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p>	
	<p>๒.๓ การให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี</p> <p>(๑) กรณีที่ขอความเห็นในเรื่องที่มีข้อกฎหมาย มอบให้ สกม.สป. เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๒) กรณีที่ขอความเห็นในเรื่องทั่วไป มอบหมายให้ ทปช. (นายภาคพลฯ) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ใช้บุคลากรของ สนผ.สป. และให้ กค.สป. จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการ โดยอาจดำเนินการในลักษณะศูนย์ประสานงานฯ ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ</p>	<p>สกม.สป.</p> <p>ทปช.(นายภาคพลฯ) /สนผ.สป./ กค.สป.</p>

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ , ๕๐๕๒๓